



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรัง
ที่ ตร.๗๓๕๐๑/งานวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ปลัด อบต./รองปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

ตามที่ จังหวัดตราด แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ตร ๐๐๒๓.๕/ว ๕๒๖๙ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรัง ถือปฏิบัติซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรัง ได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๗ และแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กองทราบ ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ และจัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรัง และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยและแจ้งเวียนให้ทุกกองทราบ

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารท้องถิ่น ได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรัง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งเวียนนโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรังทราบ

๒. ปิดประกาศและลงเว็บไซต์ อบต.ฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปทราบ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ โครงการมีบุคลากรเกี่ยวข้องหลากหลาย เช่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรังและประชาชนทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นายสุมลี เจ็กลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรัง



นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO) และกรอบการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยง ที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุ ตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปีทั้งหมด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง จึงกำหนด นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกสำนัก/กอง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง ต้องดำเนินการ บริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้า มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนงยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้างเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายสมศักดิ์ แจ็กส์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง